

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 6 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 17/6/2021**

Ngày 17 tháng 6 năm 2021, đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Phú Quốc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện; Giám đốc Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện.

Tại hội nghị, các đơn vị đã trình bày các báo cáo, kế hoạch, tờ trình:

Phòng Y tế trình bày: Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bệnh viện Đa khoa huyện trình bày: Tờ trình về việc xin được sử dụng cơ sở vật chất của Trạm Y tế xã Minh Dân (cũ) vào việc điều trị và cách ly tạm thời bệnh nhân Covid-19 và nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Phòng Nội vụ: Báo cáo về việc chuẩn bị Đại hội Hội Người Cao tuổi và Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Triệu Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát tình trạng quá hạn trong giải quyết hồ sơ TTHC của các phòng, ban, đơn vị.

Phòng Văn hóa và Thông tin trình bày: Báo cáo kế hoạch tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021).

Phòng Nông nghiệp và PTNT trình bày: Báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021.

Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện trình bày: Báo cáo tiến độ GPMB dự án Khu đô thị mới Sao Mai xã Xuân Thịnh và xã Thọ Dân, dự án Khu đô thị mới Sao Mai xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn; Báo cáo về việc bố trí kinh phí còn thiếu cho các công trình thuộc chương trình sử dụng nguồn vốn thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2019; Báo cáo về việc giải quyết đơn kiến nghị của các hộ dân thôn 7, xã Minh Sơn và phố Tân Phong, thị trấn Triệu Sơn.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên UBND huyện và các đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

#### **1. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19**

Tiếp tục triển khai, thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản hướng dẫn của tỉnh và ngành Y tế. Khẩn trương xây

dựng phương án tổ chức đón người lao động trở về từ Bắc Giang do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cụ thể:

Thành lập Bộ phận thường trực Tổ công tác của huyện, giao Giám đốc Trung tâm Y tế huyện làm trưởng nhóm, trực tiếp chỉ đạo điều hành, điều động lực lượng, phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện việc đón người lao động từ tỉnh Bắc Giang về địa phương đảm bảo yêu cầu của công tác phòng chống, dịch Covid-19. Giao Giám đốc Trung tâm Y tế huyện chủ động báo cáo, đề xuất, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, điều hành hoạt động tiếp nhận công dân về Triệu Sơn.

Phương tiện đưa đón: Ban Chỉ huy Quân sự huyện bố trí xe ô tô đón người từ tỉnh (Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An Ninh, trường Đại học Hồng Đức) về khu cách ly tập trung huyện, sau đó bố trí xe đưa những người có chỉ định cách ly tại nhà về các xã, thị trấn. Giao phòng Nội vụ huyện tham mưu quyết định điều động 01 lái xe UBND huyện đến Trung tâm Y tế huyện thực hiện nhiệm vụ lái xe đưa đối tượng về khu cách ly tập trung; thời hạn điều động là 30 ngày kể từ ngày 24/6/2021.

Phương án cách ly: cách ly tập trung với các trường hợp F0 đã điều trị có kết quả xét nghiệm âm tính, trường hợp F1 và với những trường hợp F2 có yêu cầu cách ly tập trung hoặc không đủ điều kiện cách ly tại nhà (áp dụng nộp phí cách ly 80.000đ tiền ăn/ngày); Cách ly tại nhà: các trường hợp còn lại theo quy định.

Giao phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Viettel - Chi nhánh Triệu Sơn hoàn thành khảo sát và hướng dẫn Khu cách ly y tế tập trung của huyện khẩn trương lắp đặt hệ thống Camera và hệ thống kết nối; thời hạn hoàn thành trước ngày 25/6/2021.

Thông nhất giao Bệnh viện Đa khoa huyện được sử dụng cơ sở vật chất của Trạm Y tế xã Minh Dân (cũ) từ ngày 21/6/2021 vào việc điều trị, cách ly tạm thời bệnh nhân Covid-19 và nghi nhiễm SARS-CoV-2. Có biên bản bàn giao giữa phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện và Bệnh viện Đa khoa huyện.

## **2. Về việc chuẩn bị Đại hội Hội Người Cao tuổi và Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Triệu Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Thông nhất về hồ sơ, nhân sự và thời gian tiến hành tổ chức Đại hội Hội Người Cao tuổi và Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Triệu Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026. Về đại biểu mời: chỉ mời tối đa 20% số đại biểu mời theo dự kiến. Trong quá trình tổ chức đại hội phải thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Hội Người Cao tuổi và Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện tham mưu báo cáo đề xuất hỗ trợ kinh phí tổ chức đại hội, dự kiến 70 triệu/đại hội.

### **3. Về kết quả kiểm tra, rà soát tình trạng quá hạn trong giải quyết hồ sơ TTHC của các phòng, ban, đơn vị**

Giao phòng Nội vụ tham mưu công văn chấn chỉnh việc giải quyết hồ sơ TTHC, phê bình những phòng, ban, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn còn để xảy ra tình trạng quá hạn trong giải quyết hồ sơ TTHC; đồng thời, lấy kết quả giải quyết hồ sơ TTHC làm tiêu chí để đánh giá thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan.

Thông nhất giao đồng chí Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND, theo lĩnh vực được phân công phụ trách, chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện nhiệm vụ “chữ ký số”; phòng Nội vụ thực hiện nhiệm vụ “hồ sơ công việc TD Office”; Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện nhiệm vụ “kiểm soát thủ tục hành chính”.

### **4. Về kế hoạch tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021)**

Thực hiện theo kết luận của Thường trực Huyện ủy tại hội nghị Thường trực Huyện ủy ngày 17/6/2021. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu việc tổ chức chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

### **5. Về tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021**

Trong thời gian qua, công tác xây dựng NTM tại 5 xã Bình Sơn, Thọ Bình, Triệu Thành, Hợp Tiến, Xuân Lộc đã được UBND huyện chỉ đạo quyết liệt. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của các xã đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm; các đồng chí cán bộ chỉ đạo cơ sở được phân công đã bám sát địa bàn, tích cực cùng với các xã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Do đó, kết quả xây dựng NTM ở 5 xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực và có sự chuyển biến nhất định. Tuy nhiên, trên thực tế, tiến độ xây dựng NTM ở cả 5 xã vẫn còn chậm so với yêu cầu, nhiều khối lượng công việc còn tiếp tục phải hoàn thành.

Với yêu cầu mục tiêu đưa 5 xã Bình Sơn, Thọ Bình, Triệu Thành, Hợp Tiến, Xuân Lộc đạt đủ các điều kiện về đích NTM trong tháng 6/2021 theo đúng kế hoạch đã đề ra, cần sự quyết tâm, sự vào cuộc quyết liệt và trách nhiệm cao hơn nữa trong toàn thể hệ thống chính trị. Đối với các phòng, ban, đơn vị cấp huyện được giao phụ trách chỉ đạo thực hiện các tiêu chí phải trực tiếp bám sát, hướng dẫn cụ thể, rõ việc cho các xã thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện nếu không chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí được giao phụ trách.

- Về hồ sơ: giao phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi cục Thống kê huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến góp ý thẩm định của các Sở, ngành cấp tỉnh. Đảm bảo tích thống nhất, đồng bộ, tính logic về số liệu, kế hoạch khắc phục và duy trì các tiêu chí đã đạt được phải phù hợp với đặc điểm

tình hình thực tế ở mỗi địa phương, nhất là tiêu chí hộ nghèo và tiêu chí thu nhập. Thời gian thực hiện hoàn thành xong trước 25/6/2021.

- Về công tác vệ sinh môi trường: giao phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo các xã tập trung công tác vệ sinh môi trường, vận động Nhân dân tổ chức chỉnh trang nhà ở, hệ thống vườn tạp, khu dân cư. Tránh tình trạng thực hiện ngắt quãng, mang tính đối phó. Theo đó, phải tổ chức hoàn thành công tác tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã, tập trung khắc phục các điểm yếu về vệ sinh môi trường xong trước 25/6/2021.

- Về công tác xây dựng cơ bản: giao phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND các xã chỉ đạo nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện các hạng mục công trình còn dở dang. Chỉ đạo các nhà thầu thi công hoàn thành khối lượng thi công các công trình ở mức tối đa, với phương châm làm đến đâu gọn đến đó, không để mất mỹ quan, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

- Về công tác tuyên truyền: giao phòng Văn hóa và Thông tin chỉ đạo UBND các xã tập trung tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng nêu cao quyết tâm phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM vào tháng 6/2021. Các hoạt động tuyên truyền phải đa dạng về hình thức (pano, áp phích, khẩu hiệu, truyền thanh, sinh hoạt chi bộ ...) và có nội dung phù hợp với các đối tượng hướng đến; thời gian hoàn thành trước ngày 25/6/2021. Giao Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng phóng sự về quá trình xây dựng NTM của 5 xã Bình Sơn, Thọ Bình, Triệu Thành, Hợp Tiến, Xuân Lộc (thời lượng của phóng sự từ 5 đến 7 phút).

Giao phòng Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, nhất là các trường thuộc 5 xã xây dựng NTM năm 2021; chịu trách nhiệm về tiêu chí trường học của 5 xã xây dựng NTM năm 2021.

Công tác xây dựng huyện NTM: thống nhất giao đồng chí Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn công tác, thành viên là Trưởng các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch về trường THPT Triệu Sơn 2, THPT Triệu Sơn 3 khảo sát, đánh giá thực trạng về cơ sở vật chất của 2 nhà trường. Căn cứ kết quả khảo sát đề xuất phương án lựa chọn trường có mức đầu tư thấp nhất để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; báo cáo kết quả khảo sát cho Chủ tịch UBND huyện trước ngày 25/6/2021.

## **6. Về công tác GPMB dự án Khu đô thị mới Sao Mai xã Xuân Thịnh và xã Thọ Dân**

Giao Hội đồng bồi thường GPMB dự án, UBND xã Thọ Dân và các phòng, ban, đơn vị có liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện theo thông báo kết luận số 3144/TB-UBND ngày 15/6/2021 của Chủ tịch UBND huyện.

Giao Công an huyện tham mưu báo cáo, xin ý kiến Công an tỉnh về phương án cưỡng chế đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Phan Đình Bằng, xã Thọ Dân; thời gian hoàn thành trước ngày 25/6/2021.

### **7. Về công tác GPMB dự án Khu đô thị mới Sao Mai xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn**

Giao Hội đồng bồi thường GPMB dự án báo cáo làm rõ tiến độ thực hiện dự án đã cam kết với nhà đầu tư theo thông báo kết luận số 155/TB-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh.

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu để Hội đồng bồi thường GPMB dự án chỉ đạo UBND xã Minh Sơn, UBND thị trấn Triệu Sơn xác minh, làm rõ nguồn gốc đất đối các hộ có đất nông nghiệp chồng lấn theo bản đồ địa chính và thực tế quản lý; thời gian thực hiện xong trước ngày 25/6/2021. Khẩn trương tổ chức thẩm định, trình phê duyệt phương án, dự toán bồi thường GPMB các dự án để kịp thời chi trả tiền cho các hộ dân.

Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch thị trấn Triệu Sơn để trình UBND tỉnh phê duyệt và thống nhất phương án điều chỉnh quy hoạch dự án với nhà đầu tư.

### **8. Về việc bố trí kinh phí còn thiếu cho các công trình thuộc chương trình sử dụng nguồn vốn thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2019**

Thông nhất bố trí số kinh phí còn thiếu của các công trình thuộc chương trình sử dụng nguồn vốn thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2019 từ nguồn vốn thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2021 của tỉnh.

Giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan tham mưu báo cáo đề xuất bổ sung nguồn vốn cho các công trình, trình Kỳ họp HĐND huyện trong tháng 7 năm 2021.

### **9. Về việc giải quyết đơn kiến nghị của các hộ dân thôn 7, xã Minh Sơn và phố Tân Phong, thị trấn Triệu Sơn**

Trên cơ sở báo cáo của Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện và thực tế kiểm tra của các phòng, ban cấp huyện, UBND xã Minh Sơn, UBND thị trấn Triệu Sơn thì việc đầu tư xây dựng các dự án quanh khu vực có ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp của các hộ dân thôn 7 xã Minh Sơn và phố Tân Phong, thị trấn Triệu Sơn; tuy nhiên, đến tháng 4/2021 các hộ dân mới có đơn kiến nghị.

Thông nhất hỗ trợ cho các hộ dân có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng do việc đầu tư xây dựng các dự án quanh khu vực, mức hỗ trợ giá trị lợi nhuận bình quân 1 vụ lúa trong sản xuất nông nghiệp là 1.000.000 đồng/sào); giao Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện phối hợp với nhà đầu tư dự án BT để bố trí kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân (có danh sách kèm theo Báo cáo của Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện).

Phần diện tích kiến nghị thu hồi ngoài dự án, giao phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát và đề xuất phương án chuyển đổi cây trồng phù hợp; thời gian hoàn thành và triển khai phương án để các địa phương có cơ sở để thực hiện trước ngày 30/6/2021.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện để các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VP.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Quản Trọng Thế**